



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
27 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,821 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,533,085 ราย เสียชีวิต 56 ราย เสียชีวิตสะสม 24,771 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,066 ราย รักษาหายสะสม 3,252,350 ราย ยังรักษาอยู่ 251,936 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 480,839,751 (+1,226,163) ราย เสียชีวิต 6,145,441 (+3,005) ราย รักษาหาย 415,250,720 (+1,077,784) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อินโดนีเซีย จำนวนเสียชีวิตจากโควิดสูงสุดในอาเซียน รวม 154,463 ราย แคนาดา อนุมัติวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดเด็กอายุ 6-11 ปี แบบชุด 2 เข็ม ขนาด 50 ไมโครกรัม/เข็ม เวียดนาม ติดโควิดวันเดียวกว่าแสนราย ยอดรวมเกิน 8,700,000 ราย แซงอินโดนีเซียที่สถิติสูงสุดในอาเซียน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. รมรณรงค์ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)

- นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 51.46% ซึ่งเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯ มีอัตราการฉีดสูงสุดที่ 66.06% และเขตสุขภาพที่ 12 ต่ำสุดที่ 31.11% โดย สธ. ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ระหว่าง 8-31 มี.ค. ภาพรวมในทุกกลุ่มอีก 8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่ม 608 ประมาณ 3 ล้านคน สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องให้กลุ่ม 608 มารับเข็ม 3 ให้มากที่สุด ที่ประชุม EOC ตั้งเป้าหมายเพิ่มเข็ม 3 ในกลุ่มนี้จาก 51.46% ให้เป็น 70% ภายในสิ้นเดือน แต่ปัญหาคือประชาชนไม่เข้ามารับการฉีด บางส่วนคิดว่าฉีด 2 เข็มก็เพียงพอ หรือคิดว่าโรคไม่รุนแรงแล้ว รวมถึงกลัวผลข้างเคียงของวัคซีน จึงให้แต่ละจังหวัดมานำเสนอความก้าวหน้าและแบ่งปันข้อมูลกับจังหวัดอื่น พร้อมระดมสรรพกำลังให้บรรลุเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ มติชน

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กำชับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารทำความเข้าใจกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้รับวัคซีนในวงกว้าง พร้อมให้ปูพรมฉีดวัคซีน โดยตั้งเป้าฉีดเข็มกระตุ้นแก่ผู้สูงอายุให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70% ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 เรียกว่า SAVE 608 ใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน เริ่ม 21-31 มี.ค. นี้ เตรียมวัคซีนไว้ 3 ล้านโดส ยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอ

#### 2. การบริหารจัดการยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thejournalistclub, topnews)

- นพ.กรกฎ ลิ้มสมมุติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข เผยกรณีการบริหารจัดการยารักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังเป็นประเด็นยาฟาวิพิราเวียร์มีจำนวนไม่เพียงพอ ว่า ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์มีเพียงพอทั่วประเทศ งบซื้อยากว่า 6 พันล้านบาท โดยองค์การเภสัชกรรม เตรียมซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ 600 บาทต่อคอร์ส ถูกกลงกว่าเดิมถึง 16 เท่า พร้อมแนะนำว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอน อาการไม่รุนแรง ความจำเป็นใช้ยาก็จะลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (FB Fanpage สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมกรข่าว)

- โพสต์ข้อความว่า ที่ สธ. ชี้แจงว่ายาไม่ขาด แล้วทำไม รพ. ต้องมีโควิดตัวคิวรับยารายวัน แม้แต่รักษาตามอาการ มีผู้แสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าถ้ายาไม่ขาดแล้วไปอยู่ตรงไหน ทำไมปล่อยให้ประชาชนรักษาตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- น.พ.มณูญ ลิ้มชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู รพ.วิชัยยุทธ แคร่คนไข้ชาวเขมรเล่าให้ฟังว่า ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี ติดโควิด ไปหาแพทย์ที่ รพ. เมื่อ 19 ก.พ. 65 แพทย์จ่ายยาโมลนูพิราเวียร์นำเข้าจากประเทศอินเดีย ให้กินเช้า 4 เม็ด เย็น 4 เม็ด นาน 5 วัน อาการดีขึ้น ผู้ป่วยจ่ายเงินค่ายาคิดเป็นเงินไทย 1,500 บาท ในกัมพูชาสามารถซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ตามร้านขายยา ตั้งแต่ต้นปี 2565 และแพทย์ที่นั่นไม่ให้ยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว กัมพูชาก้าวหน้ากว่าไทยเรื่องการใช้ยารักษาโควิด

#### 3. รักษาตัวแบบ HI แต่ รพ. ออกใบเสร็จค่ารักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ch7)

- พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง นำใบเสร็จจาก รพ.แห่งหนึ่ง ใน จ.มหาสารคาม มีรายละเอียดการเบิกค่าห้อง รพ. ค่าอาหาร และค่ายา เป็นเงิน 10,059 บาท โดยให้สำรองเงินก่อน เอาใบเสร็จไปเบิกที่ต้นสังกัด ส่วนข้าราชการให้เบิกตรงต่อกรมบัญชีกลาง ไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งที่ ตนและครอบครัวติดโควิด 19 รวม 4 คน รักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation นอนห้องตัวเอง อาหารทำกินเองหรือญาตินำส่ง ทาง รพ. จ่ายยาพาราเซตามอล ไม่เคยพบแพทย์-พยาบาลตลอดการรักษาตัว แต่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลับออกไปเสร็จ จึงสงสัยว่าเป็นการเบิกเท็จหรือไม่ ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สจ.มหาสารคาม ระบุ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป</p> <p><b>4. ประเด็นคลัสเตอร์บุคลากรการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)  - รพ.กรุงเทพมหานครคริสเตียน ออกเอกสารชี้แจง กรณี ศบค. ประจำวันที่ 24 มี.ค. 65 ระบุว่าคลัสเตอร์ที่ ศบค. ชุดเล็กหารือกัน มีความเป็นกังวล คือคลัสเตอร์กลุ่ม Health Care Worker โดยหนึ่งในรายชื่อ รพ. คือ รพ.กรุงเทพมหานครคริสเตียน นั้น ล่าสุดมีบุคลากรของ รพ. ติดเชื้อเพียง 4 ราย โดยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแผนกเดียวกัน และทุกรายเป็นการติดเชื้อจากภายนอก รพ.</p> <p><b>5. ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนติดเชื้อแต่ รพ.ตามสิทธิไม่รับรักษา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาไท, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, newtv, mcot, workpointtoday)  - นางสาวลัดดา แซ่ลี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน จากสาเหตุติดเชื้อโควิด 19 รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมไม่ให้การรักษา เนื่องจากคิวเต็ม และเสียค่าตรวจ RT-PCR ต้องซื้อยากินเองทาง สปส. ได้ประสาน รพ. ตามสิทธิดังกล่าว เพื่อส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาใน Hospital และจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ตามสิทธิประกันสังคม พร้อมให้ รพ. ออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองการหยุดงานเรียบร้อยแล้ว  - นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. กำชับให้ รพ. ในเครือข่าย สปส. ให้ความร่วมมือดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ในทันที หาก รพ. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สปส. จะพิจารณาการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ. ว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ สปส. กำหนดไว้ ส่งผลต่อการพิจารณาต่อสัญญาในปีต่อไป</p> <p><b>6. ฉีดวัคซีนโควิดแล้วตามองไม่เห็น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (nationtv)  - จ.ยโสธร นางสาวธิดิตสุดา อุลชาเมอ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พาลูกชายวัย 42 ปี เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกชายได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แล้วดวงตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจน ขณะนี้ยังไม่มียาออกมาแสดงความรับผิดชอบ เคยทำหนังสือร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้ว</p> <p><b>7. ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Line, Facebook)  - มีการแชร์ข่าวดี นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัยชื่อดังของ จ.เชียงใหม่ ค้นพบยาฆ่าเชื้อโควิด 19 แบบชนิดหายขาด ซึ่งได้รับรองอนุมัติจาก WHO เป็นครั้งแรก โดยทานเหล่านี้ 2 เป็ก มะนาวผ่าน 2 ชั้น หรือมะขามเปียก 1 ลูก ทานติดต่อกัน 5 วัน สามารถกำจัดเชื้อโควิดได้ 99% แต่ทางรัฐบาลปิดข่าวเพราะกลัววัคซีนที่นำเข้ามาจะขายไม่ได้ ขณะนี้นักกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ได้ทดลองใช้แล้วกับผู้ป่วยโควิด ปรากฏว่าหายจริง</p> <p><b>8. เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด  - ร.ต.อ.ภูษิต อ้อประเสริฐ รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี ได้รับแจ้งนายวลิต เจริญสมบัติ อายุ 63 ปี เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก ตรวจสอบพบไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่ รพ.ราชบุรี จากนั้นกลับมานอนพักที่บ้าน โดยช่วงเช้าและเที่ยง ญาติพบว่ายังมีชีวิต ก่อนทราบว่าเสียชีวิตเมื่อหัวค่ำวันถัดมาผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคไต ญาติติดใจการเสียชีวิต</p> <p><b>9. เหตุทะเลาะวิวาท</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> FB Fanpage อยากดังเดี๋ยวจัดให้  - แชร์คลิป อสม. จ.ชัยนาท ทำร้ายร่างกายผู้ที่กักตัวที่บ้าน เพราะคิดว่าหนึ่การกักตัว ไม่ยอมไปรักษาตัวที่ รพ.</p> <p><b>10. พยาบาลพฤติกรรมไม่เหมาะสม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> facebook  - ผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคม มีอาการแน่นหน้าอก หายใจทางจมูกไม่ได้ เหนื่อยหอบ พยาบาล รพ.ปทุมธานี บอกให้ไปซื้อยาโรคกระเพาะกินเอาเองตามร้านขายยาข้างนอก ที่นี้ไม่มีให้</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ  - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ATK ที่ใช้แล้วไม่一定会ตรวจพบเชื้อหรือตรวจไม่พบเชื้อ ถือเป็นขยะติดเชื้อ ตามบ้านทั่วไปจะไม่มีถังแดง และไม่มีการแยกขยะติดเชื้อ จึงเป็นปัญหาในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ดังนั้น การตรวจน้ำเสียที่ทิ้งไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย หรือตามแม่น้ำลำคลอง จึงสามารถตรวจพบ RNA ของไวรัสโควิดได้ แนะนำใช้แอลกอฮอล์ ฉีดพื้น ATK ก่อนแยกทิ้ง เป็นขยะติดเชื้อหรือถังแดง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Facebook</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ว่า เวลาควักชิ้นว่าฉีดได้เพียงพอหรือยัง ให้ดูจำนวนคนที่ได้เข็ม 2 อย่างเพิ่งดีใจกับเข็มแรกว่าฉีดไปได้มาก การตามเก็บเข็ม 2 ในกลุ่ม 608 สำคัญที่สุด อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาแบบระเบิดเวลาในอีกไม่นาน คือ กลุ่มคนที่ได้ sinovac 2 เข็มไประยะหนึ่ง ตอนนี้งูมิเริ่มตก จะติดเชื้อและนอน รพ. เนื่องจากมีปอดอักเสบ กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่รับได้เข็ม 3 จะเป็น AZ หรือ Pfizer ก็ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค ยกสถานการณ์โควิดของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ว่า อยู่ในช่วงการระบาดของโอไมครอนทั้งคู่ในเวลาไล่เลี่ยกัน ความแตกต่างคือจำนวนผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้พุ่งขึ้นสูง แต่ในญี่ปุ่นขึ้นไม่นานและอยู่ในช่วงขาลงที่น่าแปลกคือเกาหลีใต้มีการระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และปัจจุบันมีคนที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากกว่าญี่ปุ่นถึงเกือบ 2 เท่า จึงใช้ตัวอย่างจากต่างประเทศเพื่ออนุมานการระบาดในไทย กลุ่มมองโลกในแง่ดี คือ เราจะเป็นอย่างญี่ปุ่น ส่วนอีกกลุ่มมองโลกด้วยความกังวลก็จะเป็นแบบเกาหลีใต้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (isaranews)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดี ม.สยาม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น แนะนำแม่พาลูกฉีดวัคซีนโควิด ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะลองโควิด เผย 90% อาการไม่รุนแรงหายได้เอง หลังรักษาหาย 3 เดือน ฉีดวัคซีนตามปกติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมออนไลน์เรื่องยาพิราเวียร์มีประสิทธิภาพช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- จนท.สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี โพสต์เตือนนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมภาพผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ซิตวางเรียงกัน จากวงนักท่องเที่ยวที่ 1 ระบุข้อความว่า "หมดแก้วในวันนั้น หมดแก้วในวันนี้ เสาร์โทรเรียกกันไปดื่ม พุธโทรเรียกกันมาตรวจ" ต่อมาเป็นนักท่องเที่ยวที่ 2 ดบติดเชื้อจำนวนมากและแพร่เชื้อสู่วงเครือญาติ รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อ 48 ราย จึงโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวทุกคนให้ระมัดระวังการดื่มกินสังสรรค์ เสี่ยงติดเชื้อง่าย และขยายวงกว้าง</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>โรคลมชัก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7, mcot</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “โรคลมชักโลก” ซึ่งเป็นโรคทางสมองที่พบบ่อยมากเป็นอันดับ ๑ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมอง มีผลให้ส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติ แล้วแสดงออกเป็นอาการชัก อาการแสดงของโรคมักมีความหลากหลาย เกิดขึ้นและหายเองในระยะเวลาอันสั้น บางครั้งสังเกตได้ยากทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัวหรือถูกมองว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวช หรือมองเป็นเรื่องไสยศาสตร์ ผีเข้า เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน</p> <p>- นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน แพทย์สามารถตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคลมชักจากการชักประวัติ ตรวจร่างกาย และใช้ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากสมาร์ตโฟนของผู้ป่วยและญาติ จากนั้นพิจารณาส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และภาพถ่ายทางรังสีวิทยา (MRI) เพื่อการวินิจฉัยชนิดของโรคลมชักและระดับความรุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, nationtv)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าในปีนี้อาจมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น นายกฯ จึงสั่งการให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อสำรวจและพ่นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย รมรงค์ การกำจัดยุงลายผ่านมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค แนะนำประชาชนถ้ามีอาการป่วย มีไข้สูง หรืออ่อนเพลีย ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย อาจทำให้ผู้ป่วยสับสนว่าเป็นอาการของโรคใด จนอาจได้รับการรักษาล่าช้า และแม้มีอาการเริ่มต้นคล้ายกัน แต่หากตรวจด้วย ATK แล้วผลเป็นลบ และเมื่อดูอาการครบ 48 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่ดีขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน</p>	
<p><b>โรคไหลตาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- ดร.วิภากรัตน์ ตี๋อ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เผย วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ "ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ไหลตาย" แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมและการรักษาโรคร้าย ที่ถือเป็นภัยเงียบ ทำให้คนนอนหลับเสียชีวิต เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และยังคงมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข้อมูลบิดเบือน : ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงติดเชื้อราในช่องคลอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thailandplus</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพโดยกล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงติดเชื้อราในช่องคลอด เป็นข้อมูลบิดเบือน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ เนื่องจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และเอนไซม์เสียไปจากระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น การกินยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อกว้างเป็นเวลานานของผู้ป่วยเบาหวาน จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอด เพราะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>Ice Bathing รักษาเมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- กรมการแพทย์ เตือนประเด็น Ice Bathing ธรรมชาติบำบัดแช่ตัวอยู่ในน้ำแข็งอุณหภูมิติดลบ 3 องศา รักษาเมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน เทรนด์ใหม่ที่ชาวเน็ตแห่แชร์ เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันเรื่องดังกล่าว แม้ว่าจะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีใช้ความเย็น แต่เครื่องมือดังกล่าวต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยแพทย์เฉพาะทาง</p> <p><b>วางก้อนน้ำแข็งที่ท้ายทอย รักษาโรคทางเดินหายใจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจง กรณีมีการแชร์ข้อมูลสุขภาพ การวางก้อนน้ำแข็งบนท้ายทอย ช่วยรักษาโรคทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งการวางน้ำแข็งที่มีความเย็นลงบนร่างกายไม่ว่าตำแหน่งใด ๆ เริ่มแรกร่างกายจะต้านความเย็น จะปรับอุณหภูมิโดยการเพิ่มความร้อนมาบริเวณนั้น ๆ แม้จะรู้สึกสบายในช่วงแรก แต่ส่งผลกระทบต่อกันได้ จึงไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวอ้าง อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว</p> <p><b>หยดน้ำกระเทียมลงในหู ช่วยแก้หูอื้อ หูตึง ปวดหู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงตามที่มีการแชร์ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหยดน้ำกระเทียมลงในหู แก้หูอื้อ หูตึง ปวดหู เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีรายงานวิจัยว่าน้ำกระเทียมสามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ และอาจเป็นสาเหตุเกิดการติดเชื้อในหูอีกด้วย</p>	-